



NORTH
AMERICAN
TOOL

Quality Special Taps, Dies & Gages
Shipped Fast!

เครื่องมือพิเศษสำหรับ ทำเกลียวตัวผู้และตัวเมียและอุปกรณ์วัด จัดส่งอย่างรวดเร็ว!

North American Tool Corporation ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเครื่องมือพิเศษในการทำเกลียวตัวผู้และตัวเมียและอุปกรณ์วัดที่มีคุณภาพและความเที่ยงตรงแม่นยำสูงในตลาดเครื่องมืออุตสาหกรรม ท่านสามารถวางใจได้ว่าเราจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือท่านอย่างรวดเร็ว

บริษัทของเราถือกำเนิดขึ้นโดยยึดเป้าหมายและแม่แบบ 3 ประการที่เรียกว่า "กลับสู่พื้นฐานการทำธุรกิจ" ดังต่อไปนี้คือ

- การบริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม
- เครื่องมือคุณภาพ
- จัดส่งตรงเวลา

ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อความสำเร็จ

เราให้ความสำคัญและให้เกียรติลูกค้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายของเรา และพากเพียรพยายามที่จะปรับธุรกิจของเราให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคคลเหล่านั้น

เราจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้จัดจำหน่ายของเราต่อไป...ความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพ ไว้วางใจ และการสื่อสารอย่างง่าย และตรงไปตรงมา

จัดส่งรวดเร็ว ลดระยะเวลาการซัดของของเครื่องจักร

เราผลิตสายผลิตภัณฑ์เครื่องมือสำหรับทำเกลียวตัวผู้และตัวเมียและอุปกรณ์วัดครบถ้วน และในกรณีส่วนใหญ่เราสามารถ **จัดส่งได้ในวันเดียวกันกับที่ได้รับใบสั่งซื้อ** เรายังผลิตเครื่องมือทำเกลียวคาร์ไบด์แท้ เครื่องมือทำเกลียวคาร์ไบด์แบบสอด เครื่องมือที่เป็นทั้งสว่านเจาะและเครื่องมือทำเกลียวในอันเดียวกัน เครื่องมือทำเส้นเกลียว ที่ตัดเซาะเส้นเกลียว เครื่องมือทำเกลียวตัวเมียชนิดโลหะแข็ง เครื่องมือทำเกลียวตัวเมียชนิดมีร่องให้น้ำยาทำความเย็นไหลผ่าน และเครื่องมือพิเศษต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการโดยเฉพาะของคุณ นอกจากนี้ เรายังมีจุกอุดเกลียวและที่วัดวงแหวนด้วย กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามราคาและการจัดส่งอย่างรวดเร็ว

ขณะที่ความต้องการของอุตสาหกรรมการทำเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นอุปกรณ์โลหะ และบทบาทของการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป North American Tool Corporation

พร้อมเสมอที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นโดยการผนวกเอาแม่แบบที่ดีที่สุดซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความสำเร็จของเรา

เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ขอขอบคุณ *อย่างจริงใจ*

ในความอุปการคุณของท่านและการที่ท่านให้โอกาสเราในการจัดหาบริการให้แก่ท่าน

